

## รายงานการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๗

### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอปราณบุรี ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลเขาจ้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลเขาจ้าว ครู กศน. ตำบลเขาจ้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาจ้าว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเขาจ้าว และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขาจ้าว ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกระทุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒





## รายงานการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week –

มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ

### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน จึงได้จัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทั้งนี้สามารถจำหน่ายขยะ ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าวังปลา



## รายงานกิจกรรมคัดแยกขยะร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ โดยร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะแต่ละประเภท และการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี การกำจัดขยะไม่ให้มี คงกำจัดไม่ได้ เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค จึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง วิธีที่จะทำให้ขยะไม่ปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือการลดปริมาณขยะ การทำให้ปริมาณขยะลดลง อาจโดยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือการลดปริมาณการใช้ และให้เหลือเพียงขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้





## รายงานกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

### สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗

#### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล นายอำเภอ ปรามบุรี ปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอปรามบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการกระจายการบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอ โดยลงถึงพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยดำเนินการจัดโครงการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาจ้าว และได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ยากไร้ และยาสามัญประจำบ้านให้ชาวบ้านผู้มาร่วมงาน

